



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 22-9-2013

### Chúa nhật 25 Thường niên

Năm C

*Khôn khéo*

#### LỜI CHÚA: Lc 16, 1-13

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuộc đất thì không nổi, ăn mà thì hổ người. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’ Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu’. Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi’. Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn thùng lúa’. Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi’. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

“Phân Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em

(xem tiếp trang 2)

## Chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi

WHD (18.09.2013) – Hôm qua 17-09, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Assisi ngày 4 tháng 10 sắp tới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng mộ Thánh Phanxicô và mộ Thánh Clara. Ngài cũng sẽ gặp những người nghèo và giới trẻ.



Vào lúc 7 giờ sáng, máy bay trực thăng chở Đức Thánh Cha rời Roma và đáp xuống sân vận động của Trung tâm Thánh Phanxicô tại Assisi lúc 7g45. Tại đây Đức Thánh Cha sẽ gặp các bệnh nhi và trẻ khuyết tật. Sau đó ngài đến viếng Đền thánh San Damiano vào lúc 8g45. San Damiano là ngôi nhà nguyện nhỏ được Thánh Phanxicô trùng tu. Sau đó Đức Thánh Cha đến Tòa giám mục gặp những người nghèo được Caritas trợ giúp.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha đến Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô. Tại đây Đức Thánh Cha xuống khu hầm mộ để viếng mộ Thánh Phanxicô.

Lúc 11g00, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ tại Quảng trường Thánh Phanxicô Assisi, sau đó đến Trung tâm tiếp nhận của Caritas, để dùng bữa ăn trưa với những người nghèo.

Sau khi ăn trưa, Đức Thánh Cha đến thăm Tu viện Carceri và cầu nguyện trong căn phòng của Thánh Phanxicô. Buổi chiều, lúc 15g15, Đức Thánh Cha gặp các giáo sĩ, tu sĩ và các thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo phận tại Nhà thờ chính tòa Thánh Ruffinô. Sau đó ngài đến Vương cung thánh đường Thánh

(xem tiếp trang 3)

## Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh vùng Ả Rập nhóm họp tại Roma

WHD (18.09.2013) – Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh trong khu vực Ả Rập (CELRA) đã nhóm họp Hội nghị thường niên từ hôm qua, 17-09 tại Roma. Hội nghị diễn ra tại *Domus Romana Sacerdotalis (Nhà Linh mục)* và kéo dài đến ngày 20 tháng 9. Trong dịp này các giám mục tham dự Hội nghị cũng sẽ yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ bàn đến việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, 50 năm thành lập CELRA và cử hành Năm Đức Tin từ nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu là các lĩnh vực Tân Phúc âm hoá, gia đình và thực thi bác ái. Phần lớn thời gian Hội nghị sẽ dành cho “thảo luận bàn tròn”, để các giám mục chia sẻ với nhau về đời sống tại các giáo phận - và tất nhiên, trước hết là

những xáo trộn đang diễn ra ở Trung Đông, cùng các tường trình về các lĩnh vực gia đình, giới trẻ... Hội nghị cũng sẽ xét duyệt và phê chuẩn “Bản Hướng dẫn giải quyết các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên” do các chuyên gia soạn thảo. Đây là tài liệu mà Tòa Thánh yêu cầu tất cả các Hội đồng Giám mục soạn thảo và thông qua.

Các giám mục tham dự Hội nghị sẽ cử hành Thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Nhà khách Santa Marta, tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào ngày thứ Tư 18-09, và đến thăm Bộ các Giáo hội Đông phương và Bộ Truyền giáo. Các vị khách mời tham dự Hội nghị gồm có Đức hồng y R. Sarah, Chủ tịch Hội

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”

### SUY NIỆM

Cuộc đời này tươi hơn nhờ có người say mê nó. Các vận động viên chịu khổ luyện để phá một kỷ lục. Các nhà khoa học tận tụy để tìm ra một phát minh. Các văn nghệ sĩ nhọc nhằn cứu mang một tác phẩm. Các nhà kinh doanh bù đầu với chuyện nắm bắt thị trường. Phía sau một tấm huy chương, một bằng khen, một giải thưởng, có bao là mồ hôi nước mắt. Say mê cuộc đời này chẳng có gì đáng trách. Người Kitô hữu cũng sống hết lòng với cuộc đời này, nhưng họ không say mê như thể chỉ có nó. Đúng ra họ say mê đời này vì họ say mê đời sau. Đời này chỉ là con đường dẫn đến mục đích tối hậu.

Sau khi kể xong dụ ngôn về người quản gia khôn khéo, Đức Giêsu phàn nàn vì chúng ta, những con cái ánh sáng, lại không khôn bằng những người chỉ biết có đời này. Người quản gia khôn vì ông dám đối diện với thực tế, đó là chuyện ông bị chủ cho thôi việc. Ông khôn vì ông biết giới hạn của mình: Không đủ sức cước đất, không đủ mặt dây mặt dạn để đi ăn xin. Ông khôn vì ông biết xoay sở, tìm ra phương án tốt nhất, biết tận dụng quyền hành còn lại của mình để đem đến cho tương lai bấp bênh một bảo đảm. Đức Giêsu không dạy ta bất lương như người quản gia. Ngài dạy ta biết khôn khéo như ông khi gây dựng cho đời mình tương lai vĩnh cửu.

Có vẻ đời sau thì xa xôi, không có sức thu hút, không làm chúng ta say mê và dám đánh đổi tất cả. Chúng ta thừa sôi nổi để xây dựng tương lai

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo

WHĐ (17.09.2013) – Khiêm nhường và yêu thương là những đặc điểm không thể thiếu của những người lãnh đạo; và các công dân, đặc biệt là người Công giáo, không thể thờ ơ với chính trị. Đó là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng thứ Hai 16-09 tại Nhà khách Santa Marta.

Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện của viên quan bách quản, với lòng khiêm tốn và tự tin, xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của mình; và thư Thánh Phaolô gửi Timôthê kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền, đã gợi ý cho Đức Thánh Cha “suy tư về nhiệm vụ của chính quyền”.

Những nhà cầm quyền “phải yêu thương người dân”, bởi vì “một nhà lãnh đạo không thương dân, thì không thể lãnh đạo được - nhiều lắm là họ chỉ có thể thi hành kỷ luật, có thể giữ trật tự, nhưng không thể lãnh đạo”. Đức giáo hoàng nhắc đến vua Davit, “đã yêu thương dân mình biết bao”, đến mức sau khi dân chúng phạm tội, ông đã xin Chúa đừng phạt dân, nhưng hãy phạt ông. Đó là hai đức tính của người lãnh đạo: yêu thương dân chúng và có lòng khiêm tốn.

Bạn không thể lãnh đạo mà không biết yêu thương và khiêm tốn! Và những ai có trách nhiệm lãnh đạo, phải tự hỏi mình hai câu hỏi: “Tôi có yêu thương người dân của tôi để phục vụ họ tốt hơn không? Tôi có khiêm tốn lắng nghe mọi người, mọi ý kiến khác nhau để lựa chọn con đường tốt nhất không?” Nếu bạn không đặt những câu hỏi ấy, công việc lãnh đạo của bạn sẽ không được tốt. Người lãnh đạo yêu thương dân mình là một người khiêm tốn.

Từ một góc độ khác, Thánh Phaolô khuyên những người được lãnh đạo hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền, để họ có thể sống cuộc sống an bình.

Người công dân không thể thờ ơ với chính trị: “Không ai trong chúng ta có thể nói “Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ấy, đến các nhà lãnh đạo...” Không, không phải thế. Tôi có trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ, tôi phải làm hết sức để họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm hết sức mình bằng việc tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Chính trị, theo Học thuyết xã hội của Giáo hội, là một trong những hình thức cao nhất



của bác ái, vì nó phục vụ công ích. Thế thì tôi không được phủ tay. Tất cả chúng ta đều phải đóng góp điều gì đó!

Đức Thánh Cha nói, có một xu hướng chỉ biết chỉ trích người lãnh đạo, và than phiền về “những điều không tốt”. Anh chị em đọc báo và xem truyền hình thì thấy người ta đang đấu đá nhau. Đúng thế, có thể nhà lãnh đạo là một tội nhân, giống như vua Davit, nhưng tôi phải biết cách góp ý, biết cách phát biểu, kể cả sửa lỗi... bởi vì tất cả chúng ta phải tham gia vào công ích. Bảo rằng người Công giáo không nên xen vào chính trị là không đúng.

“Một người Công giáo tốt thì không xen vào chính trị”. Điều đó không đúng. Đó không phải là một con đường tốt. Một người Công giáo tốt cần tham gia chính trị, cống hiến khả năng tốt nhất của mình, để những ai cầm quyền biết lãnh đạo. Nhưng điều tốt nhất chúng ta có thể đóng góp cho những người cầm quyền là gì? Là cầu nguyện! Đó là những gì Thánh Phaolô nói: “Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và những ai cầm quyền”.

Anh chị em sẽ nói: “Nhưng thưa cha, con người đó thật độc ác. Hấn sẽ phải xuống hoả ngục”. – “Hãy cầu nguyện cho họ biết lãnh đạo tốt, biết yêu thương dân chúng, biết phục vụ dân chúng, biết sống khiêm tốn. Một Kitô hữu không cầu nguyện cho nhà cầm quyền không phải là một Kitô hữu tốt!” – “Nhưng thưa cha, làm sao con cầu nguyện cho người đó được, một người đang có vấn đề...” – “Hãy cầu nguyện cho người đó hoán cải!”

Đức Thánh Cha kết luận, vì thế chúng ta hãy đóng góp những gì tốt nhất: ý kiến, đề nghị... nhưng tốt hơn cả là lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, để họ có thể lãnh đạo tốt, thăng tiến quê hương, dẫn đưa đất nước và cả thế giới của chúng ta tiến lên, vì hòa bình và công ích. ■

(Vatican Radio)



## Lịch phụng vụ của Đức Thánh Cha từ tháng Chín đến tháng Mười Một

WHĐ (13.09.2013) – Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự từ tháng Chín đến tháng Mười Một như sau:

### Tháng Chín

– 22, Chúa nhật: viếng thăm mục vụ Cagliari và Đền thánh Đức Mẹ Bonaria.

– 29, Chúa nhật – Chúa nhật 26 thường niên: Thánh lễ lúc 10g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân Ngày giáo lý viên.

– 30, thứ Hai: chủ tọa Mật nghị hồng y thông thường vào lúc 10 giờ về một số vụ án phong thánh.

### Tháng Mười

– 4, thứ Sáu: viếng thăm mục vụ Assisi.

– 12, thứ Bảy: kinh nguyện kính Đức Mẹ lúc 17g tại Quảng trường Thánh Phêrô.

– 13, Chúa nhật – Chúa nhật 28

thường niên: Thánh lễ lúc 10g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân Ngày Thánh Mẫu.

– 27, Chúa nhật – Chúa nhật 30 thường niên: Thánh lễ lúc 10g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày Gia đình.

### Tháng Mười Một

– 1, thứ Sáu – Lễ Các Thánh: Thánh lễ lúc 16 giờ tại Nghĩa trang Verano.

– 2, thứ Bảy – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời: Cầu nguyện cho các Đức giáo hoàng đã qua đời, lúc 18 giờ tại hầm mộ Vương cung thánh đường Vatican.

– 4, thứ Hai: Thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm, vào lúc 11g30 tại Vương cung thánh đường Vatican.

– 24, Chúa nhật – Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ: Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin, lúc 10g30, tại Quảng trường Thánh Phêrô. ■

(Theo VIS)

## Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh

đồng Toà Thánh *Cor Unum* (Đồng Tâm); Đức hồng y Peter K. Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình; Đức Tổng giám mục Vincent Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình; và ông Salvatore Martinez, Chủ tịch Phong trào *Rinnovamento Nello Spirito* (Đổi mới trong Chúa Thánh Thần).

Hội đồng các Giám mục Latinh trong khu vực Á Rập là Hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo nhằm đẩy mạnh tính hiệp đoàn và hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương trong thế giới Á Rập (không bao gồm Bắc Phi) trong khuôn khổ của việc thực thi những cải cách của Công đồng. Chủ tịch Hội đồng là Đức Thượng phụ Giêrusalem. CELRA được thành lập cách nay năm mươi năm, vào tháng 10 năm 1963, ngay trong phiên họp thứ hai của Công đồng Vatican II. Các giám mục Latinh thuộc vùng Trung Đông, theo sáng kiến của Đức Thượng phụ Giêrusalem khi ấy là Albert Gori và linh mục cố vấn của Công đồng là cha Pierre Médebielle, SCJ, đã gặp nhau để thành lập một tổ chức thống nhất và liên kết; không lâu sau đó tổ chức này được Toà Thánh chính thức công nhận với tên gọi CELRA. ■

(Theo lpij.org)

## Chương trình chính thức chuyến viếng thăm

Clara, và thỉnh lặng suy niệm trước Thánh giá Thánh Đamianô.

Tiếp theo Đức Thánh Cha đến Vương cung thánh đường Nữ vương các Thiên thần; vào lúc 17g45, Đức Thánh Cha gặp giới trẻ vùng Umbria tại quảng trường và trả lời các câu hỏi. Chặng cuối cùng, lúc 18g45, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền thánh Rivotorto.

Cuối cùng Đức Thánh Cha đáp máy bay trực thăng lúc 19g15 và trở về Vatican lúc 20g00. ■

(Theo Vatican Radio)

## Sứ thần Toà Thánh tại Syria: “Bầu khí ở Damascus đang được cải thiện”

Vị thượng phụ và các nhà lãnh đạo khác của các Giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông đã kêu gọi các tín hữu “tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và trên thế giới, theo lời mời gọi của Đức giáo hoàng”.

Đức Tổng giám mục Zenari nói: “Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Đó là điều chúng tôi đang mong đợi và cầu nguyện”. ■

(Terrasanta.net)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đời này, nhưng lại thiếu táo bạo để xây đắp tương lai đời sau. Chúng ta biết xoay sở để việc làm ăn khỏi thua lỗ, nhưng chúng ta lại thiếu cương nghị và dứt khoát để đầu tư mọi sự mình có cho Nước Trời.

Cái giằng co của đời sống Kitô hữu nằm ở chỗ vừa say mê cuộc đời này, vừa say mê vĩnh cửu. Họ say mê cuộc đời này không thua bất kỳ ai, bởi vì giữa cái mau qua, họ gặp được vĩnh cửu. Kitô hữu làm việc, vui chơi như mọi người, nhưng vẫn có cái gì rất khác nơi họ. Không phải vì họ dành cho Chúa một thời gian ít ỏi để đọc kinh, cầu nguyện, dự lễ... nhưng vì họ đã để Chúa đi vào toàn bộ đời mình.

Chúng ta cần giữ một sự thăng bằng trong cuộc sống. Sự thăng bằng này lại nằm ở chỗ chúng ta nghiêng về phía Chúa và để Ngài làm chủ đời mình. Tiền bạc, của cải không phải là điểm tựa, dù ta rất cần tiền và phải kiếm tiền để sống. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của, không thể phụng sự hai chủ như nhau, trong cùng một lúc. Tôi tự hỏi những chủ nào đang thống lĩnh đời tôi. Ước gì tôi được tự do nhờ biết làm tôi cho Thiên Chúa.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.

Xin giúp chúng con được tự do thực sự: tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ.

Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sabát.

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.  
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.

Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao. ■

*(Chân phước Têrêxa Calcutta)*

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

## Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma



WHĐ (16.09.2013) – Hôm nay thứ Hai 16 tháng Chín, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha Phanxicô với tư cách giám mục Roma đã gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, theo đề nghị của Đức Thánh Cha, Đức hồng y Agostino Vallini - giám quản giáo phận - đã gửi cho các linh mục một bài suy tư của Đức Thánh Cha viết vào năm 2008 khi ngài còn là Hồng y Bergoglio.

Trong bài viết này, Đức Tổng giám mục Buenos Aires bàn về căn tính của linh mục là phải “tránh tập trung vào cái tôi của mình” để cảm thấy mình thuộc về “đoàn chiên của dân Chúa”, gắn bó với Chúa qua hai từ: “ơn huệ” và “lòng trung thành”. Linh mục phải có lòng thương xót để cùng bước đi với các tín hữu trên con đường hòa giải. Cuối cùng, vị giáo hoàng tương lai nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải trở nên một nhà thừa sai nhiệt thành, chứ không phải là một công chức đơn thuần. ■

*(Vatican Radio)*

## Sứ thần Toà Thánh tại Syria: “Bầu khí ở Damascus đang được cải thiện”



WHĐ (14.09.2013) – Trong tuần này cư dân Damascus đã tỏ ra tin tưởng hơn sau khi chính quyền Syria đồng ý đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh ở Syria đã cho biết như trên.

Phát biểu với Terrasanta.net tại Damascus vào ngày 12 tháng Chín, Đức Tổng giám mục Zenari nói “có một bầu khí tốt hơn” so với mấy ngày vừa qua, và “mọi người lại có thể đi ra đường”.

Sứ thần Toà Thánh cho biết ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria vào thứ Bảy 07-09 do Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi đã được đón nhận rất tích cực. “Mọi người đều nhiệt tình tham gia, từ các Kitô hữu đến các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Sáng kiến này được đánh giá rất cao”.

Khi được hỏi về tình hình hiện nay ở Syria, Đức Tổng giám mục Zenari nói ngài không biết hết các sự kiện. “Thật khó để có được tin tức. Có những báo cáo về một số vụ đụng độ giữa quân đội chính quy và những người khác nhưng chúng tôi không có thông tin chính xác”.

Ngài nhắc đến việc Mặt trận Al-Nusra – một nhóm quân nổi dậy jihad – đánh chiếm ngôi làng Kitô giáo lịch sử Maaloula, nhưng không có tin tức gì về tình hình hiện nay ở đây.

Hãng tin AP cho biết, thứ Tư tuần trước, các kẻ khủng bố đã tấn công các nhà ở và nhà thờ của các Kitô hữu ngay sau khi chiếm được ngôi làng, bắn và giết chết một số người. Những người chứng kiến tận mắt nói rằng họ thấy các binh lính bắt đi năm người dân làng và đe dọa: “Nếu không cải sang đạo Hồi thì sẽ bị chém đầu”.

Maaloula với số dân 3000, là một trong những nơi cuối cùng còn nói tiếng Aram, ngôn ngữ của Chúa Giêsu.

Đức Tổng giám mục Zenari cho biết ngài vẫn thường xuyên liên lạc với

các giám mục, giáo sĩ và giáo dân về tình hình trong nước, và khi nhận được chỉ thị của Tòa Thánh, ngài đã trao đổi với các nhà chức trách. Nhưng ngài từ chối bình luận về các nỗ lực ngoại giao mới nhất để ngăn chặn hành động quân sự của phương Tây đối với chế độ Syria, và nói rằng đây là một “tình hình rất tế nhị”.

Mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ đã được tạm thời bãi bỏ trong tuần này sau khi Nga đưa ra một kế hoạch huỷ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria. Các quan chức Mỹ hôm qua nói rằng việc giải trừ vũ khí là “có thể thực hiện được nhưng sẽ khó khăn”.

Cả Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Nga đang tham gia cuộc hội đàm tại Geneva về kế hoạch này, bao gồm việc Syria bàn giao kho dự trữ của họ cho các quan sát viên nước ngoài. Hành động này được đưa ra sau những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng chế độ Syria đã giết chết hàng trăm người trong một cuộc tấn công bằng khí độc tại các vùng ngoại ô Damascus vào ngày 21 tháng Tám. Chính quyền Syria bác bỏ đã sử dụng vũ khí hoá học, nhưng thừa nhận họ có kho dự trữ.

Đức Thượng phụ Gregory III Laham nói rằng ngài cảm thấy nhẹ người sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dời lại cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về quyết định tấn công quân sự Syria để nhường chỗ cho các sáng kiến ngoại giao.

Đức Thượng Phụ Laham nói với hãng tin Fides: “Sự vĩ đại của một nhà lãnh đạo là tìm kiếm hòa bình và xây dựng hòa bình, chứ không phải là gây ra chiến tranh và đem đến hủy diệt. Một sức mạnh lớn lao chỉ lớn lao nếu đó là một sức mạnh của hòa bình”. Logic của bạo lực không bao giờ là logic của người khôn ngoan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới hãy trở lại với Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: vậy là đủ để xây dựng một thế giới của văn minh, tự do, nhân phẩm, tình yêu và lòng thương xót”.

Ngài chỉ ra rằng Syria có liên quan chặt chẽ với các nước láng giềng và “nếu một cây trong rừng bốc cháy, cả cánh rừng sẽ cháy rụi”. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh khu vực sẽ khiến cho có thêm hàng ngàn nạn nhân mới.

*(xem tiếp trang 3)*